

## "รพ.ศธ." เห็นคำสั่งตั้งเพิ่ม สพม.20 เขต จากเดิม 42 เขต รวม 62 เขต

นำเสนอเมื่อ : 28 ม.ค. 2564

### "ณัฐพล" เห็นคำสั่งตั้งเพิ่ม สพม.62 เขต

รมว.ศึกษาธิการ ถก คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศธ. เผย เห็นคำสั่งตั้งเพิ่ม สพม.20 เขต จากเดิม 42 เขต รวม 62 เขต ซึ่ง เชื่อมต่อแผนการศึกษาจังหวัดสร้างโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาคว่า ที่ประชุมได้กระตุ้นถึงแรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปโครงสร้าง ศธ.เนื่องจากขณะนี้เรากำลังเดินหน้าแผนการศึกษาจังหวัด ซึ่งศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายนี้ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐที่จะต้องดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวแต่จะมีภาคเอกชนร่วมดำเนินการด้วย โดยตนอยากให้เห็นนโยบายแผนการศึกษาจังหวัดที่มีความโปร่งใส เพราะจะส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เห็นภาพนโยบายดังกล่าวได้ชัดเจนมากขึ้น สำหรับแผนการศึกษาจังหวัดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่นั้นจะบริหารจัดการระหว่าง ศธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) และเอกชน ซึ่งจะลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อบริการนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกำลังคนในการรองรับแผนการศึกษาจังหวัดนั้น ตนดำเนินการคำนวณบุคลากรถึงภาพรวมในอนาคตแล้ว ซึ่งเรื่องบุคลากรมีความสำคัญและไม่อยากให้งานมีความซ้ำซ้อน เราต้องใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และการเพิ่มบุคลากรในพื้นที่ เพื่อรองรับแผนการศึกษาจังหวัดของหน่วยงานต่าง ๆ นั้นจะต้องเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสมด้วย ซึ่งล่าสุดตนได้เห็นคำสั่งเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อีก 20 เขต จากเดิมมี สพม.อยู่ทั้งหมด 42 เขต ดังนั้นขณะนี้เรามี สพม.รวม 62 เขต โดยการเพิ่ม สพม.ครั้งนี้ไม่ได้เพิ่มครบทุกจังหวัด เพราะตนพิจารณาแล้วว่าเรามี สพม.62 เขต มีความเหมาะสมมากที่สุดแล้ว และการเพิ่ม สพม.ครั้งนี้ก็เพื่อให้มาขับเคลื่อนแผนการศึกษาจังหวัดด้วยการสร้างโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ดังนั้น สพม.ที่เพิ่มขึ้นมาจะต้องรวมกันทำงานอย่างหนัก ตอบโจทย์นโยบายดังกล่าวด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564](#)

ที่มาคลิปข่าวจาก [รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 29 มกราคม 2564](#)

**“ณัฐพล” ไฟเขียวเพิ่มเขตพื้นที่มัธยมอีก 20 เขต**

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค ว่า ตนกระตุ้นให้ผู้ทำงานในระดับจังหวัด ทั้งศึกษาธิการจังหวัด(ศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ให้เกิดแรงผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต เพราะขณะนี้ ศธ. กำลังวางแผนพัฒนาการศึกษาแต่ละจังหวัด ดังนั้นคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) จะต้องมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ โดยการทำงานของจังหวัดไม่ใช่แค่พัฒนาโรงเรียนของรัฐเท่านั้น ต้องคำนึงถึงโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสังกัดอื่นด้วย ตนจึงกระตุ้นทำงานของ ศธ. ต้องมีความกระชับและโปร่งใส เพื่อให้ผู้วราชการจังหวัดในฐานะประธาน กศจ. เห็นภาพการศึกษาทั้งหมด พร้อมกับเสนอแผนพัฒนาการศึกษาในบริบทของจังหวัด เพื่อจะลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) ขณะเดียวกันก็ต้องให้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึงโดยคำนึงถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นด้วย

“นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับอัตรากำลังคนใน ศธ. โดยต้องการเกลี้ยกำลังคนจะต้องให้คำนึงถึงแผนในอนาคต เพราะขณะนี้ ศธ. อยู่ระหว่างขับเคลื่อนการศึกษาทุกจังหวัด อาจจะมีบางข้อขัดข้องในการทำงานและบุคลากรบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะความซ้ำซ้อนในการทำงานส่งผลถึงการใช้งบประมาณอย่างไม่มีคุณภาพ ในส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังขาดคนอยู่ก็ต้องเติมบุคลากรส่วนที่จำเป็นไป ซึ่งล่าสุดผมได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปรับโครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ 42 เขต เป็น 62 เขต เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนดีใกล้หมู่บ้าน อย่างไรก็ตามหากมีการเพิ่ม สพม. ขึ้นมา จะต้องเพิ่มงบประมาณแน่นอน ซึ่งผมได้หารือกับ สพฐ. เพื่อเตรียมความพร้อมจัดสรรงบฯเพื่อรองรับแล้ว”รมว.ศธ. กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 28 มกราคม 2564](#)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก [www.focusnews.in.th](http://www.focusnews.in.th)

### ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- [เปิดรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา \(สพม.\) ตั้งใหม่ 20 เขต](#)